

**บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย**

งบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 และงบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี และได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 2 ข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบ งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศที่นำมาจัดทำงบการเงินรวม และงบการเงินของบริษัทร่วมในต่างประเทศที่ใช้ในการคำนวณเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 ซึ่งงบการเงินรวมดังกล่าวได้รวมสินทรัพย์ของบริษัทย่อยและเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวนเงินรวม 8,981 ล้านบาท และ 5,769 ล้านบาท ตามลำดับ และยอดรวมรายได้ของบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 มีจำนวนเงิน 14,057 ล้านบาท และ 6,145 ล้านบาท ตามลำดับ และส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีจำนวนเงิน 332 ล้านบาท และ (76) ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ งบการเงินเฉพาะบริษัทซึ่งมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 กำหนดตามวิธีส่วนได้เสียจำนวนเงิน 5,707 ล้านบาท และ 3,306 ล้านบาท ตามลำดับ และส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีจำนวนเงิน 337 ล้านบาท และ (148) ล้านบาท ตามลำดับ งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ข้าพเจ้าได้รับรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นและความเห็นของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศดังกล่าว ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้ถือตามรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นที่กล่าวถึงในวรรคแรกให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2548 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของแต่ละปีของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นางสุดจิตรี บุญประกอบ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 2991

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ 2548